



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว โทรศัพท์ภายใน ๑๖
ที่ ยส ๕๒๓๐๑/ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานการส่งพนักงานเทศบาลเข้ารับการอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว

ด้วย งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล ได้สรุปผลการส่งพนักงานเทศบาล ที่ได้รับการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ ซึ่งตามแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มิติที่ ๔ ด้านการพัฒนางานองค์กร ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อ ๓. มีการจัดทำแผนฝึกอบรมรายตำแหน่ง (Training Roadmap) และมีการดำเนินการตามแผนจริงครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรทั้งหมด โดยตรวจสอบแล้วสามารถสรุปผลได้ ดังนี้

๑. ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว มีพนักงานเทศบาล จำนวน ๑๖ ราย มีตำแหน่งว่าง ๖ ตำแหน่ง ส่งพนักงานเทศบาลเข้ารับการอบรมหลักสูตรหรือโครงการต่างๆ จำนวน ๑๓ ราย ไม่ได้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน ๓ ราย

พนักงานเทศบาล คิดเป็นร้อยละ $๑๓ \times ๑๐๐ = ๘๑.๒๕$

๑๖

โดยรายละเอียดตามตารางแนบท้ายบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายเอกธนา ร้อยศรี)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(นางสาวสรวิทย์ สิงห์ครุฑ)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นายณภัทร หงษ์สุวรรณ)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว

(นายหนูเกณท์ เพียรทำ)

นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว

สำเนาถูกต้อง

(นายเอกธนา ร้อยศรี)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

แบบสรุปการฝึกอบรม ของพนักงานเทศบาล ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งสถานงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่ฝึกอบรม	สถานที่จัดฝึกอบรม	ระยะเวลา
๑. สายนาง นักรับราชการเทศบาล					
๑	นายณภัทร หงษ์สุวรรณ	รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)	โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) การบริหารจัดการขยะ การจัดการน้ำเสียชุมชน การส่งเสริมอาชีพตามวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ทต.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร, เทศบาลเมืองเพชรบุรี, เทศบาลเมืองชะอำ, โครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริ-ศูนย์การเรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง จ.เพชรบุรี และโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ (มูลนิธิชัยพัฒนา) จ.สมุทรสงคราม	๓๑ สิงหาคม - ๓ กันยายน ๒๕๖๖
๒. สายนาง นักรับราชการทั่วไป					
๒	นางสาวสรวิทย์ สิงห์ครุฑ	หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารทั่วไป ระดับต้น)	ถอดบทเรียนความผิดพลาดที่ราชาทการเกี่ยวกับการบริการลูกค้าตามระเบียบพัสดุ การประชุมสมาชิกท้องถิ่นที่ถูกต้องและการบริหารงานบุคคลมีความสำคัญอย่างไรต่อการพัฒนาองค์กร	โรงแรมกรีนเนอริวริゾート เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	๘-๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๕
			โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) การบริหารจัดการขยะ การจัดการน้ำเสียชุมชน การส่งเสริมอาชีพตามวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ทต.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร, เทศบาลเมืองเพชรบุรี, เทศบาลเมืองชะอำ, โครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริ-ศูนย์การเรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง จ.เพชรบุรี และโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ (มูลนิธิชัยพัฒนา) จ.สมุทรสงคราม	๓๑ สิงหาคม - ๓ กันยายน ๒๕๖๖

สำเนาถูกต้อง

 (นายเอกธนา วัชยศรี)
 นักบริหารการบุคคล ชำนาญการ


ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่ฝึกอบรม	สถานที่จัดฝึกอบรม	ระยะเวลา
๓. สายงาน วิเคราะห์นโยบายและแผน					
๓	นางสาววิชัยพัชย์ พร้อม โภณิต	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	ถอดบทเรียนความผิดพลาดหน้าที่ราชการเกี่ยวกับการบริหารสัญญา ตามระเบียบพัสดุ การประชุมสภาท้องถิ่นที่ถูกต้องและการบริหารงานบุคคลมีความสำคัญอย่างไรต่อการพัฒนาองค์กร การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและฝึกเชิงปฏิบัติการในการบริหารจัดการทำงานงบประมาณในระบบ e-LAAS รุ่นที่ ๔ โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) การบริหารจัดการการขยะ การจัดการน้ำเสียชุมชน การส่งเสริมอาชีพตามวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	โรงแรมกรีนเนอริตี้รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น หอคำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร, เทศบาลเมืองเพชรบุรี, เทศบาลเมืองชะอำ, โครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริศูนย์การเรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง จ.เพชรบุรี และโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ (มูลนิธิชัยพัฒนา) จ.สมุทรสงคราม	๘-๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๗-๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ๓๑ สิงหาคม - ๓ กันยายน ๒๕๖๖
๔. สายงาน การเจ้าหน้าที่					
๔	นายเอกธนา ร้อยศรี	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	ถอดบทเรียนความผิดพลาดหน้าที่ราชการเกี่ยวกับการบริหารสัญญา ตามระเบียบพัสดุ การประชุมสภาท้องถิ่นที่ถูกต้องและการบริหารงานบุคคลมีความสำคัญอย่างไรต่อการพัฒนาองค์กร	โรงแรมกรีนเนอริตี้รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	๘-๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

กำกับดูแลโดย



(นายเอกธนา ร้อยศรี)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูติบัตรที่มีกรอบม	สถานที่จัดฝึกอบรม	ระยะเวลา
			โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) การบริหารจัดการขยะ การจัดการน้ำเสียชุมชน การส่งเสริมอาชีพตามวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ทต.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร, เทศบาลเมืองเพชรบุรี, เทศบาลเมืองชะอำ, โครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริ-ศูนย์การเรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง จ.เพชรบุรี และโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ (มูลนิธิชัยพัฒนา) จ.สมุทรสงคราม	๓๑ สิงหาคม - ๓ กันยายน ๒๕๖๖
๕. สายงาน นักพัฒนาชุมชน					
๕	นายปิ่นอนวัตนธ์ ล้วนคำต	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ			
๖. สายงาน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
๖	นายธีระยุทธ สมอ้าง	นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ	โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) การบริหารจัดการขยะ การจัดการน้ำเสียชุมชน การส่งเสริมอาชีพตามวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ทต.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร, เทศบาลเมืองเพชรบุรี, เทศบาลเมืองชะอำ, โครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริ-ศูนย์การเรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง จ.เพชรบุรี และโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ (มูลนิธิชัยพัฒนา) จ.สมุทรสงคราม	๓๑ สิงหาคม - ๓ กันยายน ๒๕๖๖
			โครงการเสริมสร้างความรู้ ส่งเสริมจิตริยธรรมและปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	จ.ยโสธร	๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖


 (นายอนันต์ ล้วนคำต)
 นักบริหารการฝึกฝน ข้าราชการ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หลักเกณฑ์ที่ฝึกอบรม	สถานที่จัดฝึกอบรม	ระยะเวลา
๗. หน่วยงาน นักบริหารงานปกครอง					
๗	นางพัชรี ศรีสุวรรณ	ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)	แนวทางการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) สำหรับหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายใต้สังกัด และการใช้งานเมนูระบบ e-LAAS เตรียมความพร้อมให้กับเทศบาลตำบลในการเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรงในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โครงการอบรมและทัศนศึกษาของบุคลากรเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) การบริหารจัดการขยะ การจัดการน้ำเสียชุมชน การส่งเสริมอาชีพตามวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ อบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รุ่นที่ ๒	โรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟ แอนดริสส์อร์ท จ.อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ทศ.ค้.เค็.เอนแก้ว จ.ยโสธร, เทศบาลเมืองเพชรบุรี, เทศบาลเมืองชะอำ, โครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริ-ศูนย์การเรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง จ.เพชรบุรี และโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ (มูลนิธิชัยพัฒนา) จ.สมุทรสงคราม	๑๗-๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ๓๑ สิงหาคม - ๓ กันยายน ๒๕๖๖
๘. หน่วยงาน นักวิชาการเงินและบัญชี					
๘	นางสาวปิยะพร วงษ์สุวรรณ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	แนวทางการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) สำหรับหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายใต้สังกัด และการใช้งานเมนูระบบ e-LAAS เตรียมความพร้อมให้กับเทศบาลตำบลในการเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรงในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ อบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รุ่นที่ ๒	โรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟ แอนดริสส์อร์ท จ.อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี จ.ยโสธร	๑๗-๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

นักบริหารงานปกครอง ชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวปิยะพร วงษ์สุวรรณ)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หลักฐนที่ฝึกอบรม	สถานที่จัดฝึกอบรม	ระยะเวลา
			โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) การบริหารจัดการขยะ การจัดการน้ำเสียชุมชน การส่งเสริมอาชีพตามวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ทด.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร, เทศบาลเมืองเพชรบุรี, เทศบาลเมืองชะอำ, โครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริ-ศูนย์การเรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง จ.เพชรบุรี และโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ (มูลนิธิชัยพัฒนา) จ.สมุทรสงคราม	๓๑ สิงหาคม - ๓ กันยายน ๒๕๖๖
			อบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รุ่นที่ ๒	จ.ยโสธร	๙ สิงหาคม ๒๕๖๖
๙. สายงาน เจ้าหน้าที่เก็บรายได้					
๙	นางสาวนงรัก เวชกามา	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) การบริหารจัดการขยะ การจัดการน้ำเสียชุมชน การส่งเสริมอาชีพตามวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ทด.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร, เทศบาลเมืองเพชรบุรี, เทศบาลเมืองชะอำ, โครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริ-ศูนย์การเรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง จ.เพชรบุรี และโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ (มูลนิธิชัยพัฒนา) จ.สมุทรสงคราม	๓๑ สิงหาคม - ๓ กันยายน ๒๕๖๖
๑๐. สายงาน นักบริหารงานช่าง					
๑๐	นายณัฐกรพรจัน ทกาน้อยพงษ์	ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)			

สำเนาถูกต้อง

(นายทองถิ่น ร้อยศรี)

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่ฝึกอบรม	สถานที่จัดฝึกอบรม	ระยะเวลา
๑๑. สายงาน นายช่างโยธา					
๑๑	นางอรศิริ ศรีแสน	นายช่างโยธา	โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมภิบาล) การบริหารจัดการขยะ การจัดการน้ำเสียชุมชน การส่งเสริมอาชีพตามวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	พต.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
๑๒. สายงาน นักบริหารงานสาธารณสุข					
๑๒	นางสาวดวงตา ราชาธาดา	ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมระดับต้น)			
๑๓. สายงาน นักบริหารงานการศึกษา					
๑๓	นางสาวพิชวีร์ เวชกามา	ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น)	ฝึกอบรมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของสถานศึกษาและการเพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาการศึกษาของกองการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐	โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี	๑๘-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖
๑๔. สายงาน นักวิชาการศึกษา					
๑๔	นางสาวปรียาภัทร สุนทรธา	นักวิชาการศึกษา	ถอดบทเรียนความผิดพลาดหน้าที่ราชการเกี่ยวกับการบริหารศึกษาตามระเบียบพัสดุ การประชุมสภาท้องถิ่นที่ถูกต้องและการบริหารงานบุคคลมีความสำคัญอย่างไรต่อการพัฒนาองค์กร	โรงแรมกรีนเนอร์รี่รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง นครราชสีมา	๘-๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

ผู้บัญชาการ



(นายเอกธนา ร้อยทวี)

นักวิชาการสาธารณสุข ชั้นปฏิบัติการ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรฝึกอบรม	สถานที่จัดฝึกอบรม	ระยะเวลา
			ฝึกปฏิบัติจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของสถานศึกษาและการเพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาการศึกษาของกองการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐	โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี	๑๘-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖
			โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) การบริหารจัดการขยะ การจัดการน้ำเสียชุมชน การส่งเสริมอาชีพตามวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ทต.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร, เทศบาลเมืองเพชรบุรี, เทศบาลเมืองชะอำ, โครงการช่างหัวมัน ตามพระราชดำริ-ศูนย์การเรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง จ.เพชรบุรี และโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ (มูลนิธิชัยพัฒนา) จ.สมุทรสงคราม	๓๑ สิงหาคม - ๓ กันยายน ๒๕๖๖
๑๕	นายธีรพงษ์ ชาววัง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	ถอดบทเรียนความผิดพลาดหน้าที่ราชการเกี่ยวกับการบริหารสัญญา ตามระเบียบพัสดุ การประชุมสภาท้องถิ่นที่ถูกต้องและการบริหารงานบุคคลมีความสำคัญอย่างไรต่อการพัฒนาองค์กร	โรงแรมกรีนเนอริตี้รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา	๘-๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๕
			โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) การบริหารจัดการขยะ การจัดการน้ำเสียชุมชน การส่งเสริมอาชีพตามวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ทต.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร, เทศบาลเมืองเพชรบุรี, เทศบาลเมืองชะอำ, โครงการช่างหัวมัน ตามพระราชดำริ-ศูนย์การเรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง จ.เพชรบุรี และโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ (มูลนิธิชัยพัฒนา) จ.สมุทรสงคราม	๓๑ สิงหาคม - ๓ กันยายน ๒๕๖๖

อำนาจบัญชาการ

นายเอกภพ วัชรกุล

นักบริหารการบุคคล ชั้นเอก

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่ฝึกอบรม	สถานที่จัดฝึกอบรม	ระยะเวลา
๑๖	นางสาวพัชราภรณ์ ชื่นตา	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) การบริหารจัดการขยะ การจัดการน้ำเสียชุมชน การส่งเสริมอาชีพตามวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ทต.คึกเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร, เทศบาลเมืองเพชรบุรี, เทศบาลเมืองชะอำ, โครงการช่างหัวมัน ตามพระราชดำริ-ศูนย์การเรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง จ.เพชรบุรี และโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ (มูลนิธิชัยพัฒนา) จ.สมุทรสงคราม	๓๑ สิงหาคม - ๓ กันยายน ๒๕๖๖
๑๖. สายงาน ตรวจสอบภายใน					
๑๗	-ว่าง-				
๑๗. สายงาน นิติกร					
๑๘	-ว่าง-				
๑๘. สายงาน การศึกษา					
๑๙	-ว่าง-				
๑๙. สายงาน พัสดุ					
๒๐	-ว่าง-				
๒๐. สายงาน เทศกิจ					
๒๑	-ว่าง-				
๒๑. สายงาน เจ้าพนักงานสาธารณสุข					
๒๒	-ว่าง-				

สำเนาถูกต้อง



(นายเอกธนา ร้อยศรี)

นักบริหารวิชาการ ระดับชำนาญการ